
sþ. 918. Fyrirspurn [508. mál]
til iðnaðarráðherra um iðnráðgjöf.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

Hvað hyggst iðnaðarráðherra gera til að tryggja áframhaldandi stuðning úr ríkissjóði
við iðnráðgjöf í landshlutunum?


